



บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
 เลขที่รับ... ๒๒๗๓
 วันที่รับ... ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘
 เวลา.....

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง โทร. ๕๑๘๕ ส่วนฝึกอบรม
 ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ A16.
 เรื่อง ขอให้ส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๘
 เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เวลา.....

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๔๑๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แจ้งว่า ตาม (ร่าง) นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ข้อ ๔.๒ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยได้กำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกรมป่าไม้มีการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ โดยการพัฒนาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งให้สำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น

ส่วนอำนวยการ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ส/ สบมฝักองม

(นายสุขุม มิตต์สสา)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 ๑๗ ก.พ. ๕๘

(นางสาวจุฬาวลัย พรหมสุวรรณ)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง

<input type="checkbox"/>	ฝ่ายบริหารทั่วไป
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายงานและสารสนเทศฯ
<input checked="" type="checkbox"/>	ฝ่ายกิจการพิเศษ
<input type="checkbox"/>	เขียน
<input type="checkbox"/>	ทราบ
<input type="checkbox"/>	พิจารณาดำเนินการ

๒๒ 19/2/58
 (นายปรีชา องค์ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม



แผนการจัดการความรู้ของ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ชื่อส่วนราชการ : สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้				หน้าที่ : ๑/๑
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคู่มือเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ ๕	๑. การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๒. การดำเนินการทางวินัย
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ				
แผนการจัดการความรู้ สำนักบริหารกลาง	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน			
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์			
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมป่าไม้ที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีความพร้อมและลดเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสืบค้นต้นเรื่องและตอบสนองงานให้กับผู้บริหาร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด			
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคู่มือเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ระดับ ๕			
ผู้ทบทวน :	ผู้อนุมัติ :			
(นางสาวจุฬาวลัย พรหมสุวรรณ)	(นายสุขุม มิตต์สสา)			
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง			



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)								
ชื่อส่วนราชการ : สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้								หน้าที่ : ๒/๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน								
องค์ความรู้ที่จำเป็น : การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์								
ตัวชี้วัด (KPI) : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคู่มือเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์								
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ระดับ ๕								
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ (ผล)	หมายเหตุ
๑	การบ่งชี้ความรู้ ประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่สำคัญของสำนักบริหารกลาง	ม.ค. ๕๘	จำนวนองค์ความรู้	อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้	บุคลากรสำนักบริหารกลางที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน		
๒	การสร้างและแสวงหาความรู้ ๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๒.๒ ศึกษาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ	ก.พ. ๕๘ ก.พ. - เม.ย. ๕๘	ความสำเร็จของการแต่งตั้งคณะทำงานฯ จำนวนแหล่งความรู้	๑๐๐% อย่างน้อย ๒ แหล่งความรู้	บุคลากรส่วนอำนวยการสำนักบริหารกลาง - บุคลากรกรมป่าไม้	ส่วนอำนวยการสำนักบริหารกลาง นายสุรศักดิ์ บุคเจียมอาจ		



ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ (ผล)	หมายเหตุ
	- จากประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง - จากบริษัท เอ็กซ์เซล ลิ่งส์ จำกัด - จากหน่วยงาน อื่น ๆ				- บุคลากร ภาครัฐอื่น ๆ - บริษัทผู้รับ จ้างทำระบบ			
๓	การจัดการความรู้ ให้เป็นระบบ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ - เอกสาร - CD Rom	เม.ย. - มิ.ย. ๕๘	รูปแบบ ฐานข้อมูล องค์ความรู้	อย่างน้อย ๑ ประเภท	บุคลากร ส่วนอำนวยการ สำนัก บริหารกลาง	นายสุรศักดิ์ บุกเจียมอาจ		
๔	การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ พิจารณาเนื้อหา ความถูกต้องและ ปรับปรุงรูปแบบ เอกสารให้เป็น มาตรฐานเพื่อจัดทำ เป็นคู่มือการ ปฏิบัติงาน	พ.ค. - ส.ค. ๕๘	จำนวน รูปแบบ องค์ความรู้ที่ ผลิตพร้อม ถ่ายทอด ความรู้	อย่างน้อย ๑ ประเภท	บุคลากร ส่วนอำนวยการ สำนัก บริหารกลาง	นายสุรศักดิ์ บุกเจียมอาจ		
๕	การเข้าถึงความรู้ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล องค์ความรู้ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ - ทาง Website - หนังสือเวียน	พ.ค. - ส.ค. ๕๘	จำนวน ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	บุคลากร กรมป่าไม้	นายสุรศักดิ์ บุกเจียมอาจ		



ลำดับ	กิจกรรม การจัดการความรู้	ระยะ เวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ (ผล)	หมายเหตุ
๖	การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยน ความรู้ เช่น ประชุม/ ฝึกอบรม/สัมมนา/ ติดตามประเมินผล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	พ.ค. - ก.ย. ๕๘	จำนวนครั้ง ของการ จัดกิจกรรม	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	บุคลากร กรมป่าไม้	นายสุรศักดิ์ บุกเจียมอาจ		
๗	การเรียนรู้ บุคลากรสามารถนำ องค์ความรู้ไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	พ.ค. - ก.ย. ๕๘	จำนวน หน่วยงาน สังกัดกรมป่าไม้ ที่มีการใช้งาน ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของ หน่วยงาน ในสังกัด กรมป่าไม้ ทั้งหมด	หน่วยงาน ในสังกัด กรมป่าไม้	ส่วน อำนาจการ สำนัก บริหารกลาง		
๘	การยกย่องชมเชย/ ให้รางวัล ประกาศชมเชยหรือ ให้รางวัล	ก.ย. - ต.ค. ๕๘	จำนวนผู้ ได้รับการยก ย่องชมเชย	อย่างน้อย ๑ คน	บุคลากร สำนัก บริหารกลาง	คณะทำงาน บริหาร จัดการความรู้ ในหน่วยงาน		
ผู้ทบทวน :					ผู้อนุมัติ :			
(นางสาวจุฬาวลัย พรหมสุวรรณ)					(นายสุชุม มิตต์สสา)			
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ					ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง			